

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของเทศบาลตำบลปรางหมู่

(ด้านการพัฒนาบุคลากร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	การอบรม-สัมมนา	ชื่อ - สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
๑	การอบรมเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ ความรุนแรง	นางสาวเสาวณีย์ อ่อนหวาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	โรงแรมลำป่า รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
๒	การอบรมโครงการประกันสังคมด้านกองทุน เงินทดแทน	นางปราณี ยอดราช	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑	โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
๓	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาควิศวกรรมพิเศษ) รุ่นที่ ๑๗"	นายสมเกียรติ ชูเพ็ง	๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารจัด การและการสื่อสารกองทุนประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ และการ ดำเนินงานของอนุกรรมการสนับสนุนการ จัดบริหารดูแลระยะเวลาผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง"	นางสาวสมคิด อินทรกุล นางภัทราทิพย์ จินชานา นางเพ็ญนภา มากเล่ง	๑๔ -๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕	อบรมการดำเนินงานด้านทะเบียนสิทธิและ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล	นางสาวสมคิด อินทรกุล	๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	นางภัทราทิพย์ จินชานา นางสุนันท์ทิพย์ อินริสพงค์	๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	การอบรม-สัมมนา	ชื่อ - สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
๗	โครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"	นางสาวอังคณา ชูด้วง	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๘	โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็น กรรมการตรวจการจ้างฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพมาตรฐาน	นางภัทราทิพย์ จินชานา นางวันเพ็ญ ผอมนุ้ย	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
๙	การอบรมการบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	นางจุฬณี มีมุสิทธิ	๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๑๐	ประชุมสัมมนา พรบ.กองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐	นางภัทราทิพย์ จินชานา	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การศึกษาสี่ปี และการบริหารงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพัทลุง	นางจินตหรา จันมา นางสาวรจิตา เมืองแก้ว	๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
๑๒	การอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	นายสุทธิ จันทรเทพ	๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา
๑๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับ อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบ อัตโนมัติน(Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคิดกรองการเจริญ เติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (Kid Diary School)	นางยุวดี เคียรอุ้น นายประเสริฐ เอียดคง	๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	การอบรม-สัมมนา	ชื่อ - สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
๑๔	การอบรมโครงการติดตามแผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	นางสาวปิยวดี ชูมี	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
๑๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)	นางภัทราทิพย์ จินชานา นางสุธิดา พันฤทธิ์ดำ	๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๑๖	การอบรมวิธีการรายงานข้อมูลการใช้ พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล www.e-report.enorgy.go.th. และการ สร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน	นางสาวอาจิน เต็มพูน	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง
๑๗	โครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เชิงปฏิบัติการ)ด้านการบริหารจัดการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เพื่อ เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ตาม โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ ทางสังคม(e-payment) ตามระเบียบแก้ไข (ฉบับที่ ๔) และแนวทางการจัดสวัสดิการ การดูแลผู้สูงอายุและพิการ การช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางเพ็ญญา มากเล่ง	๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง
๑๘	โครงการอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านเด็กปฐม ๕ ปี	นางฉลอง ยศแสน	๒ กันยายน ๒๕๖๒	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง